



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๐๖๓

ที่ สธ ๐๘๐๓.๓/ว ๖๙๑

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

เรียน เลขาธิการกรม/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต

ตามประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับ การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกรมสุขภาพจิต นั้น

กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอเรียนว่า คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการ พลเรือนสามัญแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ชุดที่ ๒ ได้คัดเลือกข้าราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และปลัดกระทรวงผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ และแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ (๘) ได้ให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกด้วยแล้ว ตามประกาศรายชื่อข้าราชการ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตาม QR Code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

(นายชัยณรงค์ บูรินทร์กุล)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล



ประกาศรายชื่อข้าราชการ



ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ตามประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกรมสุขภาพจิต นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ชุดที่ ๒ ได้คัดเลือกข้าราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และปลัดกระทรวงผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ (๘) ได้ให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกด้วยแล้ว ดังนั้น จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และที่ นร ๑๐๐๖/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยจะต้องส่งผลงานดังกล่าว ภายใน ๙ เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จนถึงวันที่กรมสุขภาพจิตประทับตรารับหนังสือและผลงานเพื่อขอรับการประเมินผลงานที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ถ้าหากวันครบกำหนดส่งผลงานเป็นวันหยุดราชการให้นับวันที่เปิดทำการในวันถัดไปเป็นวันครบกำหนด และให้ขยายระยะเวลาการจัดส่งผลงานได้อีก ๖ เดือน เว้นแต่กรณีที่ได้รับคัดเลือกจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณใด ให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินถึงกรมสุขภาพจิตล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ เดือน ในปีงบประมาณนั้น หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกยังไม่ส่งผลงานจะถือว่าไม่ประสงค์จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยผลการคัดเลือกดังกล่าวกำหนดให้มีการทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนี้

ทั้งนี้ การทักท้วงหากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่า ข้อทักท้วงเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ให้ดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วง เพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)
อธิบดีกรมสุขภาพจิต

แบบประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ลำดับที่	ตำแหน่งที่คัดเลือก/หน่วยงาน	ผู้ได้รับคัดเลือก/หน่วยงาน
๑	นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ (ด้านจิตวิทยา) ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๒๔ กรมสุขภาพจิต (ปฏิบัติราชการสำนักวิชาการสุขภาพจิต)	นางสาวประภาศรี ปัญญาวิรัชชัย นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ (ด้านจิตวิทยา) ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๒๖ กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต (ปฏิบัติราชการสำนักความรอบรู้สุขภาพจิต)
ชื่อผลงาน	๑. ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ๒. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของคนไทย ๓. การศึกษาลักษณะการเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของคนไทย : การวิจัยคุณภาพ	
ชื่อข้อเสนอ แนวคิด	การพัฒนาแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ปี ๒๕๖๗	